

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ
ได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อเสนอของ ปมท.	<p>๑) ในการประชุมหารือข้อราชการ ขอกำหนดเป็น ๒-๓ สัปดาห์ต่อครั้ง เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มีเวลาทำงาน และขอให้หัวหน้าหน่วยงานมาประชุมด้วยตนเอง หากติดราชการสำคัญ ให้มอบผู้แทนลำดับรองลงมาเข้าร่วมประชุม</p> <p>๒) ก่อนที่จะมีการประชุมหารือฯ หากหน่วยงานใดมีประเด็นหารือที่สำคัญสามารถแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ (สนพ.สป.) เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมี ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) เป็นผู้กำกับดูแล</p> <p>๓) ให้ ศปก.มท. แจกเวียนหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและให้จัดทำผังโครงข่ายการสื่อสารของผู้บริหาร ซึ่ง ศปก.มท. ต้องเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการ หากหน่วยงานใดมีข่าวสารเร่งด่วนให้ฝากข้อความไว้ที่ ศปก.มท. เพื่อส่งต่อ</p> <p>๔) การจัดทำประเด็นการประชุมหารือข้อราชการ มท. ประจำทุกวันพุธ ให้เสนอเรื่องผ่าน นายสุษัดดีฯ (ผช.ปมท.)/หน.สร.มท. เพื่อให้ รมว.มท. พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเรื่องเข้าที่ประชุมต่อไป</p>	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ศปก.มท. ทุกหน่วยงาน
๒. สถานการณ์ ด้านการข่าวและ สถานการณ์สำคัญ	<p>รอง อปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) ได้รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ มีเรื่องสำคัญ ๑๑ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑.๑) การประชุม APEC ครั้งที่ ๒๓ โดยมีแนวคิดหลักคือ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น” ประเด็น</p>	รอง อปค.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>สำคัญที่มีการหารือร่วมกัน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก (๓) การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และ (๔) การร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>๑.๒) การประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ๒๗ เป็นการทบทวนการดำเนินงานของอาเซียนก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกำหนดทิศทางการพัฒนาอาเซียนใน ๑๐ ปีข้างหน้า โดยจะจัดทำแผนการดำเนินงานของอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>๑.๓) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวและเร่งสร้างความเชื่อมั่น คาดว่า GDP ปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ร้อยละ ๒.๙ หรือมากกว่า โดยการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปควรเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง Public Private Partnership ซึ่งประเทศจะพัฒนาไปได้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจะต้องร่วมมือกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การพัฒนายั่งยืน</p> <p>๑.๔) การร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป รัฐบาลพยายามแก้ไข้ปัญหาโดยการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องอยู่บนพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินที่เหมาะสมหรือมีธรรมาภิบาล โดยรัฐบาลได้วางรากฐานไว้แล้ว คือ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการแก้ไข้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในห้วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต</p> <p>๑.๕) บทบาทของข้าราชการในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ซึ่งข้าราชการถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยข้าราชการจะต้องเข้าใจนโยบาย ทำงานเชิงรุก มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ วิธีการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ง ผวจ. และ นอ. จะ เป็นกำลังหลักเพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และมีการติดตามประเมินผลการทำงานในทุกกระดับ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑.๖) การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งกระตุ้นและส่งเสริมเรื่องวัสดุต้นทุน เรื่องการสร้างเครือข่ายการผลิตและสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาด ซึ่งจังหวัดจะต้องสนับสนุนในเรื่องยุทธศาสตร์ การสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนเรื่องงบประมาณ</p> <p>๑.๗) การจัดเก็บภาษี โดยจะมีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีปฏิรูปการประเมินราคา โดยขอความร่วมมือเอกชนไม่ให้มีการเลี่ยงภาษี ไม่มีการทุจริต เพื่อนำเงินภาษีไปใช้พัฒนาประเทศ</p> <p>๑.๘) การประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ Mhz ซึ่งถือเป็นการประมูลที่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม และประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากอัตราค่าบริการ</p> <p>๑.๙) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนและให้มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจ โดยจะดำเนินการใน ๓ ส่วน คือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็น Cluster และ Super Cluster ซึ่งอาจอยู่ในพื้นที่ใดก็ได้หรือจะอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดี เช่น เมือง Rubber City หรือเมืองการศึกษา รวมทั้งพื้นที่การค้าชายแดน ซึ่งแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันและสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน</p> <p>๑.๑๐) การศึกษาการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต กระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างการแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมในช่วง ๑๐ ปี ต่อจากนี้ไป</p> <p>๑.๑๑) โครงการ “Gov Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>๒) สถานการณ์ด้านการข่าว มีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้</p> <p>๒.๑) ด้านการเมือง มีพรรคการเมืองและนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในหลายประเด็น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๒) โครงการอุทยานราชภักดิ์ มีการเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยเร็ว</p> <p>๒.๓) สิทธิและเสรีภาพ มีความเคลื่อนไหวของอาจารย์มหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน โดยจะเชิญผู้เคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ฯ และ ม.ทักษิณ ไปปรับทัศนคติในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง</p> <p>๒.๔) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆ ได้แก่ (๑) กลุ่มประมงพื้นบ้าน เรียกร้องขอผ่อนผันกรณีคำสั่ง คสช. สั่งยกเลิกการทำประมงประเภทลอบจับ (๒) กลุ่มเรียกร้องที่ทำกิน ขอให้ตรวจสอบที่ดินของรัฐและผู้มีอิทธิพล, กลุ่มราษฎรบุกกรุกพื้นที่สวนป่าลัมของบริษัท ยูนิวานิช และพยายามเข้าปิดล้อมท่าอากาศยานนานาชาติ กระบี่ (๓) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา นายกสมาคมผู้กรีดยาง และชาวสวนยางรายย่อยยื่นหนังสือคัดค้านการรับสมัครตัวแทนเกษตรกรสวนยางพาราเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (๔) กลุ่มคัดค้านโครงการหรือสัมปทานของรัฐ มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน (๕) กลุ่มเครือข่ายหนังสือคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร (๖) กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ขอรับความช่วยเหลือเงินค่าประกอบอาชีพให้กับสมาชิก (๗) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ (๘) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการรังวัดที่ดินออกโฉนดที่จะใช้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (๙) เครือข่ายพุทธศาสนา เสนอให้บัญญัติพระพุทธรูปเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ</p> <p>๒.๕) ข้อห่วงใยของ นรม. ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในวันลอยกระทงและกิจกรรม Bike For Dad ซึ่งกังวลว่าอาจจะมีความไม่สงบเกิดขึ้น จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) ด้านสถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ การดูแลความสงบเรียบร้อยในวันลอยกระทง</p>	<p>ศมบ.</p> <p>ปค./ศปก.มท./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>และ Bike For Dad ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกกิจกรรม</p> <p>๒) ให้ ศปก.มท. จัดทำโครงสร้างใหม่ให้ชัดเจนโดยให้ รอง ผวจ.นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ) เป็นผู้กำกับดูแล โดยให้ติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเชื่อมโยงกับ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์</p> <p>๓) ให้ สบจ. จัดทำข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเกี่ยวกับ สภาพปัญหาและบทบาทส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. รวมทั้งสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและยังไม่ดำเนินการ</p>	<p>รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ)/ ศปก.มท. สบจ.</p>
<p>๓. สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ</p>	<p>รอง ผวจ.ปทุมธานี (นายพิบูลย์ฯ) ได้สรุปข่าวสารที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ด้านต่างประเทศ ในการประชุม APEC และ ASEAN Summit พบว่า สื่อ Social Media ได้ให้ความสนใจเผยแพร่ภาพและข่าวภารกิจที่ นรม. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งในภาพรวมมีผลในเชิงบวก</p> <p>๒) ภายในประเทศ</p> <p>๒.๑) ด้านการเมือง ประธาน กรธ. ระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแก้ไขได้แต่ไม่ถ่วงเหมือนกฎหมายธรรมดาและ กรธ. ยังคงมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องทำตามข้อเสนอของ คสช. ที่เสนอแนะหลักการเพื่อบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ๑๐ ประเด็น</p> <p>๒.๒) ด้านเศรษฐกิจ โครงการประชารัฐและกองทุน Thailand Future Fund (TFF) รอง นรม. (นายสมคิดฯ) แถลงข่าวว่า เรื่องประชารัฐถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชน และอาจไม่ต่างจาก OTOP มากนัก แต่ OTOP ยังไม่สามารถยกระดับขึ้นมาได้ ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกัน และอีก ๒ สัปดาห์ กค. จะเสนอ ครม. จัดตั้งกองทุน TFF วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ลบ. ขยายให้กลุ่มทุนทั่วไปเพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <p>๒.๓) ด้านสังคม กรณีปัญหาชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่ สมาคมคนไทยไร่ที่ทำกินได้ยื่นหนังสือต่อ นรม. ขอให้ตรวจสอบที่ดินของรัฐและผู้มีสิทธิพลกรรมบุกรุกพื้นที่สวนปาล์ม</p>	<p>คมบ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) การประสานงานของ คมบ. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในวันลอยกระทงถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว โดยขอความร่วมมือหน่วยงานความมั่นคง เผื่อระวังความปลอดภัยและด้านการข่าวต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่และให้ความรู้การสังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อความไม่สงบ อาทิ สะพายเป้หรือถือกระเป๋าหนัก สวมหมวก ใส่แว่นตา เป็นต้น ทั้งนี้ ได้แจ้งทุกจังหวัดให้ถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ นรม. สั่งเตรียมการชวาระ Safety Thailand ผนึกกำลังเพื่อยกระดับความปลอดภัยระดับประเทศ</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหากลุ่มราษฎรบุกกรุพื้นที่สวนปาล์มและพยายามจะปิดล้อมท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ มอบให้ ปค. เป็นเจ้าภาพ</p> <p>๒) ให้ กก.สป. จัดระบบการจัดส่งหนังสือราชการให้ดี กรณีมีเรื่องเข้ามาจะต้องกำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบให้ชัดเจนและมอบหมายให้ตรงกับภารกิจ</p> <p>๓) ให้ ตท.สป. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด่านหรือจุดผ่านแดนต่างๆ, กปภ. จัดทำข้อมูลระบบประปา, กพล. จัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้า, ยผ. จัดทำข้อมูลด้านผังเมือง และ ทด. จัดทำข้อมูลด้านที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษว่ามีผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนใด มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใด</p> <p>๔) ให้ สบจ.สป. จัดทำข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๖ แห่ง โดยเบื้องต้นให้จัดทำข้อมูลของพื้นที่ ๒ แห่ง ที่มีปัญหา คือ จ.สระแก้ว และตาก พร้อมกับให้จัดทำข้อมูลว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศ สภาพปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสียให้ชัดเจน รวมถึงระบบการบริหารจัดการในพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ กพล. กปภ. และ ทด. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้เตรียมการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประปา และงบประมาณเพื่อรองรับการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้แล้ว ส่วนปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ผวจ. ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ จึงควรใช้กลไกนี้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p>	<p>ปค.</p> <p>กก.สป.</p> <p>ตท.สป./กปภ./ กพล./ยผ./ทด.</p> <p>สบจ.สป.</p> <p>กพล./กปภ./ ทด.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๔. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) รอง นรม. (พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านศาสนาฯ ซึ่งมี รมว.มท. เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการกทม. เป็นรองประธานอนุกรรมการ ปมท. เป็นอนุกรรมการ และมี รอง ปมท. (นายสุทธิพงษ์ฯ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดย คณะกรรมการจัดงานฯ มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑) กิจกรรมด้านศาสนา มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลของ ๕ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดูและซิกข์) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค</p> <p>๑.๒) กิจกรรมอุปสมบทให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระยะเวลา ๑๕ วัน</p> <p>๑.๓) กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</p> <p>๑.๔) กิจกรรมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมข้ามคืน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</p> <p>๑.๕) กิจกรรมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์</p> <p>๒) ประเด็นที่ มท. รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ (๑) กราบเรียนเชิญ นรม. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (๒) เรียนเชิญ รมว.มท., รมช.มท., ปมท. และผู้บริหารในสังกัด มท. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันและสถานที่ดังกล่าว (๓) ในส่วนภูมิภาค จะแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมตามที่กำหนด</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ กก.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๕. การบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) ปก. ได้แก้ไขปัญหากล้วยแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ โดยทำการ X-Ray หาพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบประปา สำรวจจังหวัดที่มีความเสี่ยง สำรวจภาชนะรองรับน้ำกลาง ระบบการขนส่งน้ำและเร่งรัดทำความสะอาดกับ สป. เพื่ออนุมัติงบประมาณชุดเจาะบาดาลและมอบอำนาจให้ ผวจ. ดำเนินการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ปก./สส./กปน./ กปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) สถ. ได้เตรียมการ ดังนี้</p> <p>๒.๑) เร่งรัด อปท. ให้ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ๔,๐๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๙๓๐ ลบ., โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๖๗๕ โครงการ งบประมาณ ๙๗๕ ลบ. โดยเร่งรัดให้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว</p> <p>๒.๒) เตรียมการโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘ ดำเนินการในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด จำนวน ๕๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑๑๗ ลบ. โดยได้แจ้งให้ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายว่ายังมีความจำเป็นที่จะดำเนินการหรือไม่ ขณะนี้มีการรายงานแล้ว ๑๓ จังหวัด บางจังหวัดได้ขอยกเลิกโครงการ ซึ่งจะขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป ในบางพื้นที่อาจมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความขัดแย้งของประชาชนที่อยู่ต้นน้ำและปลายน้ำ รวมทั้งโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวอาจจะซ้ำซ้อนกับโครงการตำบลละ ๕ ลบ.</p> <p>ทั้งนี้ ปก. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งบประมาณเรื่องน้ำมีแหล่งเงินที่ต่างกัน ซึ่งมีการของบประมาณ (งบกลาง) โดยกรมชลประทาน แต่ให้ท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งหากดำเนินการไม่ได้ ควรขอทำความเข้าใจใหม่</p> <p>๓) กปน.</p> <p>๓.๑) ปัจจุบันมีแหล่งผลิตน้ำ ๒ แหล่งใหญ่ คือ เจ้าพระยาและแม่กลอง คาดว่าที่จะมีปัญหาคือ น้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนเจ้าพระยา ในการเตรียมการแก้ไขปัญหาได้นำประสบการณ์ของปี ๒๕๕๗ มาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งคาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้</p> <p>๓.๒) ได้ร่วมลงนามใน MOU กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้านภัยแล้งและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน</p> <p>๔) กปภ. คาดว่าภัยแล้งปี ๕๙ จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดย กปภ. ได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการรับภัยแล้ง โดยให้สำรวจแหล่งน้ำ ว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ กปภ. ๓๓ สาขา ที่คาดว่าจะเกิดปัญหา โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำของ อปท. และภาคเอกชน รวมทั้งให้ชุดลอกสระ/ร่องน้ำ/เจาะบ่อบาดาลและใช้น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่มีปัญหา ทั้งนี้ได้แจ้งให้ทุกสาขาประสานกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อขอรับ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>การจัดสรรน้ำเพิ่มเติมและตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อรายงานสถานการณ์และเตรียมรับมือไว้แล้ว</p> <p>อพข. และ ทน.ผต. มีข้อเสนอแนะว่า กปภ. ควรหารือกับ ผวจ. อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาการจัดสรรน้ำและควรมีการประชุมสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าในการจัดเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำ</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสรุปสั้นๆ ว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และจัดช่องทางของแหล่งงบประมาณเรื่องน้ำให้ชัดเจนว่าได้รับงบประมาณจากแหล่งใด ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละงบประมาณแต่ละโครงการจะต้องหารือกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน</p> <p>๒) ให้ กปภ. แจ้งหนังสือถึง กปภ. สาขาประจำจังหวัด ให้ประสานงานใกล้ชิดกับ ผวจ. เพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p> <p>๓) ให้ สนผ.สป. (สกพ.) ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑) แจ้งจังหวัด และ กปภ. เกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สำหรับการทำงานให้คิดอย่างเป็นระบบว่าส่วนกลางจะแจ้งจังหวัดให้ทำอะไร อย่างไร แยกเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน</p> <p>๓.๒) แจ้งจังหวัด และ กปภ. จัดทำแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการประหยัดน้ำ แยกเป็น น้ำรายครัวเรือน น้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสด เป็นต้น ให้ปรับระบบการจัดการใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ ๖.ค. ๕๘ - เม.ย. ๕๙ รวมทั้งแจ้งขอความร่วมมือหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการร้องเรียนทุกปี ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน</p>	<p>ปภ./สภ./กปน./กปภ.</p> <p>กปภ.</p> <p>สนผ.สป. (สกพ.)</p>
<p>๖. ข้อราชการของ ปภ.</p>	<p>อปภ. ได้รายงานข้อราชการต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑) ในงานประเพณีลอยกระทงได้แจ้งขอความร่วมมือและรณรงค์ไม่ให้ใช้โคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แจ้งแนวทางดำเนินการตามมติ ครม. “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม ๒๕๕๙” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและทำการรณรงค์ทั้งปี ด้านภัยหนาวระหว่างเดือน ๖.ค. ๕๘ - ก.พ. ๕๙ ขณะนี้ยังไม่มีจังหวัดใดประกาศภัยหนาว ส่วนปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติไปแล้ว</p>	<p>ปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	๒) ปัญหาหมอกควันไฟป่า จะดำเนินการในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ป่าแต่ละประเภทตามแนวทางของ รมว.มท. ส่วนปัญหาหมอกควันใน ๙ จังหวัด ได้จัดประชุมหารือและบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทส. กษ. และ สก.	
๗. การประชุม ม อ บ น โย บ า ย สำคัญ สำคัญของ รัฐบาล และ มท.	รอง อปค. (นายประดิษฐ์ฯ) รายงานการเตรียมการประชุมมอบนโยบายฯ ว่า รมว.มท. มีบัญชาให้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร อปท. กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ โดยกำหนดสถานที่การจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้ ๑) ภาคเหนือ ที่ จ.ลำปาง ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น ๓) ภาคกลาง ที่ จ.ปทุมธานี กำหนดจัด ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ โดยมี ผวจ.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ อสส. กล่าวรายงาน รมว.มท. และ รมช.มท. มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และ มท. ๔) ภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี	อปค.
๘. การดำเนินงาน โครงการเพิ่ม ศักยภาพหมู่บ้าน/ ชุมชน	ผอ.สนผ.สป รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้ ๑) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๒๗๕ ลบ. มีโครงการที่ สงป. อนุมัติแล้ว จำนวน ๘๒,๐๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๑ รวมงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๒๔,๙๒๑ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๑ ๒) มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ รายได้) มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๓๓.๙๔ ลบ. ๓) โครงการสนับสนุนการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์ (งบสนับสนุนเครื่องจักร) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๔ ลบ. (๒๑ จังหวัดนำร่อง) รวม ๔๒๑ รายการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๙ จังหวัด รวม ๑๑๒ รายการ งบประมาณ จำนวน ๘๙.๑๕๗ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ๔) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุนไม่เกิน ๑ ลบ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๓๘.๑๘๙ ลบ. รวม ๔,๕๓๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๘๒๐ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐	สนผ.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) โครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ขณะนี้ มี ๔๒ จังหวัดส่งโครงการไปยัง กษ. รวม ๑,๐๓๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๘๙ ลบ.</p> <p>ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <p>การดำเนินโครงการตำบลละ ๕ ลบ. เนื่องจาก มติ ครม. ได้อนุมัติให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๙ แต่ สบป. ได้อนุมัติงบประมาณเพียงร้อยละ ๖๘ ในเวลาที่เหลืออาจไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ สนผ.สบ. จะเตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินงานเพิ่ม โดยเปิดโอกาสให้โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบเงินงบประมาณตำบลละ ๕ ลบ. สามารถส่งโครงการเพิ่มเติมเข้ามา</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) ให้ สนผ.สบ. ติดตามว่าจังหวัดที่ขอโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จำนวน ๔๒ จังหวัด ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด เช่น มีการสำรวจพื้นที่ตัวอย่างพืชที่ใช้น้ำน้อย การสำรวจความต้องการของตลาด เป็นต้น</p> <p>๒) ให้ สนผ.สบ. แจ้งจังหวัดที่ซื้อเครื่องมือการเกษตรแล้ว ให้พิจารณาว่าเครื่องมือเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อบรรเทาภัยแล้งได้หรือไม่</p> <p>๓) มอบ ปค. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลละ ๕ ลบ. พร้อมกับวางมาตรการในการติดตามให้ครอบคลุมถึงเรื่องการทุจริต เรื่องร้องเรียน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและรายงาน มท. ภายใน ๗ วัน โดยให้ ผต.ปค. ออกตรวจติดตามโครงการฯ ร่วมกับ ผต.มท.</p> <p>๔) มอบ พช. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยให้ ผต.พช. ออกตรวจติดตามโครงการฯ ร่วมกับ ผต.มท. เช่นเดียวกับรูปแบบที่ ปค. ดำเนินการ</p> <p>๕) การเสนอเรื่องเข้า ครม. ให้เจ้าของเรื่องและรอง ปมท. ที่รับผิดชอบสายงาน/อธิบดี เตรียมประเด็นชี้แจงต่อ รมว.มท. เป็นการล่วงหน้า</p>	<p>สนผ.สบ.(สกพ.)</p> <p>สนผ.สบ.(สกพ.)</p> <p>ปค./ผต.มท./ ผต.ปค.</p> <p>พช./ผต.มท./ ผต.พช.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๙. คำแนะนำในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง</p>	<p>ปมท. ได้เขียนคู่มือในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ เพื่อให้ ผวจ. และ นอ. มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ดังนี้</p> <p>๑) บทบาท ผวจ. และ นอ. มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก การบูรณาการกับทุกฝ่าย และการกำหนดการทำงานให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน</p> <p>๒) การทำงานในรูปแบบประชารัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน โดยประสานงาน/บูรณาการการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง</p> <p>๓) การจัดตั้งทีมประเทศไทยประจำตำบล (key persons) ประกอบด้วย ข้าราชการประจำตำบล กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ชกส. และทหารในพื้นที่</p> <p>๔) การปฏิบัติงานในพื้นที่ของทีมประเทศไทยประจำตำบล</p> <p>๕) องค์ความรู้สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชใหม่ที่ใช้น้ำน้อยหรือการประกอบอาชีพอื่นๆ แทนการเพาะปลูก ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้เกี่ยวกับการประหยัด/การใช้น้ำหรือใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๖) แหล่งความรู้ ได้แก่ ศาสตร์พระราชา ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๗) แหล่งข้อมูลการปลูกพืชใช้น้ำน้อย</p> <p>๘) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย ฝ่ายสนับสนุนการผลิต ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายการตลาดและการจำหน่ายสินค้า</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) การสั่งการให้จังหวัด/อำเภอดำเนินการในเรื่องใด ควรสั่งการอย่างชัดเจน โดยมองให้ครบองค์ประกอบ/วัฏจักรของงาน พร้อมกำหนดแนวทางที่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ โดยอาจจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับคู่มือในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ นี้</p> <p>๒) ทำหนังสือถึงมูลนิธิ/หน่วยงาน/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สนผ.สป.</p>
<p>๑๐. การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	<p>นายสฤกษ์ดีฯ (ผช.ปมท.) รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้</p> <p>๑) งานอำนวยความสะดวกและพิธีการ ยผ. ได้ออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมธงสัญลักษณ์ โดยได้ส่งแบบข้างต้นให้จังหวัดดำเนินการต่อไปแล้ว</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดีฯ), กก.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อ (ในสวนภูมิภาค)</p>	<p>๒) กำหนดการดำเนินการ</p> <p>๒.๑) วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการและประสานงานของ มท. โดยจัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. เพื่อรับรายงานการจัดกิจกรรมของส่วนภูมิภาค พร้อมมอบคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ – ๑๒ ธ.ค. ๕๘ โดย ปค. และ ศสส.สป. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน พร้อมวางระบบการสื่อสารเพื่อเชื่อมเปิดปฏิบัติการร่วมกับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๒.๒) วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กำหนดจัดประชุม คกก. อำนวยการ โดยมี นรม. เป็นประธาน เพื่อสรุปความพร้อมของทุกฝ่าย ซึ่ง มท. จะได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับยอดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาค โดยมียอดการลงทะเบียน จำนวน ๔๙๘,๑๐๕ คน</p> <p>๒.๓) วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาว่าการ กท. มีกำหนดการมอบเสื้อพร้อมแทค และลำดับการปั่น ให้ผู้ปั่นในขบวน A1, B1 และ C1 - เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนอัมพร ผวจ. รับพระราชทานเสื้อและสิ่งของพระราชทาน การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ซึ่งหลังรับเสื้อพระราชทาน รมว.มท. มีดำริให้จัดประชุม ผวจ. เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ พร้อมกับเน้นย้ำในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในช่วงการจัดกิจกรรม Bike For Dad ซึ่งต้องมีการสำรวจเส้นทาง การเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำดื่ม การตั้งศูนย์อำนวยการร่วม (ส่วนกลาง) และศูนย์ประสานงาน (ส่วนภูมิภาค) <p>๒.๔) กำหนดการซ้อมปั่นจักรยานเป็นลำดับพิธีการจริง อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะกำหนดเป็นวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘ หรือวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๘</p> <p>๒.๕) วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ วันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานฯ ซึ่งผู้บริหารทุกท่านต้องปั่นจักรยานระยะทางรวม ๒๙ กม. โดยไม่มีการเปลี่ยนผู้แทนปั่น ทั้งนี้ ได้กำหนดจุดพัก จำนวน ๒ จุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอประชุมกองทัพเรือ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๑. การจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>อพช. แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีการปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยเน้นใช้เงินตามกรอบยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์แก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและน้ำ ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น) เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าหมาย โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นรม. ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานยุทธศาสตร์แก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มี รมว.มท., รมว.พม. และ ปมท. เป็นคณะกรรมการ ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๘ ซึ่งนายสมคิดฯ มอบนโยบายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ดำเนินการใน ๒ ช่องทาง คือ แนวตั้ง (ประสาน ผวจ./นอ.) และแนวนราบ (แกนนำกองทุนหมู่บ้าน/เครือข่ายภาคประชาชน) พร้อมกำหนดแผนงาน ๗ เรื่อง ที่ พช. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ พม. ในการยกเร่งกรอบขึ้นมา ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตภายใน แผนงานที่ ๒ เศรษฐกิจฐานรากและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานที่ ๓ ปัญหาการจัดการปัญหาที่ดินแบบบูรณาการ แผนงานที่ ๔ ระบบประกันสุขภาพ แผนงานที่ ๕ รองรับสังคมผู้สูงอายุ แผนงานที่ ๖ สวัสดิการและคุณภาพชีวิต แผนงานที่ ๗ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>หลังจากกรอบแผนงานได้รับความเห็นชอบจะได้เสนอ ครม. ต่อไป</p> <p>นายสมคิดฯ ผช.ปมท. รายงานผลการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ) เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้กำหนดแนวทางเสนอคำขอของงบประมาณในแผนงานเรื่องการปราบปรามการทุจริต การปฏิรูปกฎหมาย การกระจายอำนาจ การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดต้องเสนอคำขอของงบประมาณให้เข้าช่องทางของแผนบูรณาการทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยทุกจังหวัดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ และ สงป. จะพิจารณาคำขอในวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ จึงต้องแจ้งจังหวัดให้ส่งคำขอให้ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>สนผ.สป(สพร.)/ ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๒. การแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานกำหนดการแถลงผลงานครบรอบ ๑ ปี ของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ ธ.ค. ๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย มท. ต้องเตรียมการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้หน่วยงานจัดทำบอร์ดนิทรรศการ ประกอบด้วย ข้อมูลภาพถ่าย สื่อผสมต่างๆ พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำบูธ โดยจัดกิจกรรมให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน</p> <p>๒) ให้หน่วยงานจัดทำประเด็นถาม – ตอบ ที่คาดว่าจะสื่อมวลชนจะสอบถามตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>ผอ.สน.สป. ขอความร่วมมือกรม/รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) สรุปผลงานตามประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑๘ ประเด็น โดยสรุปข้อความให้สั้น และกระชับ ความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด</p> <p>๒) ภาพประกอบสำหรับบอร์ดนิทรรศการกำหนดส่งภายในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอ presentation</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>ให้ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) ประสาน สำนักงานโฆษก กท. เพื่อขอเพิ่มเติมประเด็นการแก้ไขหนี้สินเกษตรกร เนื่องจากมีผลสำเร็จชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่อยู่ในสถาบันการเงิน และหนี้สินนอกระบบ ทั้งที่ถูกบังคับคดีแล้วและยังไม่ถูกบังคับคดีได้จำนวนมาก</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) /สน.สป./ สนผ.สป.(สตป.)/ กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)</p>
<p>๑๓. โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท. มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (ปี ๒๕๕๙)</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของขวัญปีใหม่ ดังนี้</p> <p>๑) การแต่งตั้งคณะทำงาน มี รอง ปมท. (ถ) เป็นประธานฯ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) เป็นรองประธาน สนผ.สป. เป็นเลขานุการฯ และผู้แทนของหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงาน</p> <p>๒) คณะทำงานได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการ จำนวน ๒๖ โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๖ โครงการ ได้แก่ ๑) สร้างชีวิตมีสุขแบบไทย ใช้ศาสตร์พระราชา แก้ไขปัญหาพัฒนาชาติ ๒) ศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง ๓) ยึดอายุตัวจ่านำเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ๔) OTOP NEXT ๕) “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจรวมไทยเป็นหนึ่ง” ๖) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ สำนักงานที่ดินยิ้มแย้ม : Smile Office ๗) สำนักงานที่ดินสร้างสุขทั่วไทย</p>	<p>รอง ปมท. (ถ)/ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท./ กทม./สนผ.สป. (สตป.)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ												
	<p>ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจำนอง ๘) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ AEC พัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน ๙) สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม ๑๐) มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ๑๑) ท้องถิ่นสะอาด คนในชาติ มีความสุข ๑๒) ประชาสร้างสุข ทุกคน มีน้ำใจ ๑๓) เมืองสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ด้วยหลอดไฟ LED ๑๔) อต. on tour ทั่วไทย ๑๕) บริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ๑๖) มหาดไทย ร่วมใจ อาสาภาคชาติไทย แก่ผู้ยากไร้ทุกคน</p> <p>ในการนี้ คณะทำงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้แก้ไขเฉพาะโครงการ ต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="475 817 1219 2080"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 817 783 902">โครงการ</th> <th data-bbox="783 817 1219 902">รายละเอียด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 902 783 1267">๑) สร้างชีวิตมีสุขแบบไทย ใช้ศาสตร์พระราชากำกับปัญหาพัฒนาชาติ (สนผ.สป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)</td> <td data-bbox="783 902 1219 1267">ปมท. และ ที่ประชุมเสนอให้ใช้ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” หรือ “นำศาสตร์พระราชาสู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน” โดยรวมศาสตร์พระราชากับภาพกว้างและหลากหลายมิติ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1267 783 1464">๓) ยืดอายุตัวเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย (ปค.)</td> <td data-bbox="783 1267 1219 1464">รอง ปมท. (ถ) และคณะทำงานให้เปลี่ยนโครงการเป็น “ประชาชนสุขใจ ให้บริการทะเบียน วันหยุดปีใหม่”</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1464 783 1774">๔) OTOP NEXT (พช.)</td> <td data-bbox="783 1464 1219 1774">อพช. เสนอ ดังนี้ - แก้ไขชื่อเป็น “OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้” - เพิ่มวัตถุประสงค์โครงการ โดยดำเนินการ OTOP ระดับ ๑ – ๓ ดาว</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1774 783 1957">๕) “ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจ รวมไทยเป็นหนึ่ง” (พช.)</td> <td data-bbox="783 1774 1219 1957">รอง ปมท. (ถ) ขอให้ดำเนินการร่วมกับ สส.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1957 783 2080">๖) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่</td> <td data-bbox="783 1957 1219 2080">คณะทำงานเสนอให้ปรับโครงการออกเนื่องจากเป็นงานประจำ</td> </tr> </tbody> </table>	โครงการ	รายละเอียด	๑) สร้างชีวิตมีสุขแบบไทย ใช้ศาสตร์พระราชากำกับปัญหาพัฒนาชาติ (สนผ.สป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	ปมท. และ ที่ประชุมเสนอให้ใช้ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” หรือ “นำศาสตร์พระราชาสู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน” โดยรวมศาสตร์พระราชากับภาพกว้างและหลากหลายมิติ	๓) ยืดอายุตัวเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย (ปค.)	รอง ปมท. (ถ) และคณะทำงานให้เปลี่ยนโครงการเป็น “ประชาชนสุขใจ ให้บริการทะเบียน วันหยุดปีใหม่”	๔) OTOP NEXT (พช.)	อพช. เสนอ ดังนี้ - แก้ไขชื่อเป็น “OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้” - เพิ่มวัตถุประสงค์โครงการ โดยดำเนินการ OTOP ระดับ ๑ – ๓ ดาว	๕) “ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจ รวมไทยเป็นหนึ่ง” (พช.)	รอง ปมท. (ถ) ขอให้ดำเนินการร่วมกับ สส.	๖) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่	คณะทำงานเสนอให้ปรับโครงการออกเนื่องจากเป็นงานประจำ	
โครงการ	รายละเอียด													
๑) สร้างชีวิตมีสุขแบบไทย ใช้ศาสตร์พระราชากำกับปัญหาพัฒนาชาติ (สนผ.สป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	ปมท. และ ที่ประชุมเสนอให้ใช้ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” หรือ “นำศาสตร์พระราชาสู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน” โดยรวมศาสตร์พระราชากับภาพกว้างและหลากหลายมิติ													
๓) ยืดอายุตัวเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย (ปค.)	รอง ปมท. (ถ) และคณะทำงานให้เปลี่ยนโครงการเป็น “ประชาชนสุขใจ ให้บริการทะเบียน วันหยุดปีใหม่”													
๔) OTOP NEXT (พช.)	อพช. เสนอ ดังนี้ - แก้ไขชื่อเป็น “OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้” - เพิ่มวัตถุประสงค์โครงการ โดยดำเนินการ OTOP ระดับ ๑ – ๓ ดาว													
๕) “ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจ รวมไทยเป็นหนึ่ง” (พช.)	รอง ปมท. (ถ) ขอให้ดำเนินการร่วมกับ สส.													
๖) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่	คณะทำงานเสนอให้ปรับโครงการออกเนื่องจากเป็นงานประจำ													

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">สำนักงานที่ดินยิ้มแย้ม : Smile Office (ทต.)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">๘) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ AEC พัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน (ยผ.)</td> <td style="padding: 5px;">รอง ปมท. (ถ) เสนอให้ทำโครงการ “๑ จังหวัด ๑ สภาพแวดล้อมที่ดี”</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">๑๑) ท้องถิ่นสะอาด คนในชาติ มีความสุข (สถ.)</td> <td style="padding: 5px;">คณะทำงานเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ท้องถิ่นใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข”</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">๑๔) อด. on tour ทั่วไทย (อต.)</td> <td style="padding: 5px;">คณะทำงานเสนอให้ทำโครงการ “ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาดปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน”</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) ให้เพิ่มโครงการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ใช้บริการทั้งไฟฟ้าและประปา</p> <p>๓) หากหน่วยงานใดประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมโครงการสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘</p>	สำนักงานที่ดินยิ้มแย้ม : Smile Office (ทต.)		๘) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ AEC พัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน (ยผ.)	รอง ปมท. (ถ) เสนอให้ทำโครงการ “๑ จังหวัด ๑ สภาพแวดล้อมที่ดี”	๑๑) ท้องถิ่นสะอาด คนในชาติ มีความสุข (สถ.)	คณะทำงานเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ท้องถิ่นใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข”	๑๔) อด. on tour ทั่วไทย (อต.)	คณะทำงานเสนอให้ทำโครงการ “ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาดปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน”	
สำนักงานที่ดินยิ้มแย้ม : Smile Office (ทต.)										
๘) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ AEC พัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน (ยผ.)	รอง ปมท. (ถ) เสนอให้ทำโครงการ “๑ จังหวัด ๑ สภาพแวดล้อมที่ดี”									
๑๑) ท้องถิ่นสะอาด คนในชาติ มีความสุข (สถ.)	คณะทำงานเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ท้องถิ่นใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข”									
๑๔) อด. on tour ทั่วไทย (อต.)	คณะทำงานเสนอให้ทำโครงการ “ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาดปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน”									
<p>๑๔. พิธีสมโภช พระพุทธเมตตา ประชาไทย ไตรโลกนาถ คันธาราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับพิธีสมโภชฯ ดังนี้</p> <p>๑) ความเป็นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชฯ ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ ณ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี</p> <p>๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑) คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีสมโภชฯ โดยมี นายพลการ สุวรรณรัฐ เป็นประธานกรรมการ ปมท. เป็นรองประธานกรรมการ และรอง ปมท. (ถ) เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒.๒) คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ดังนี้</p> <p>- ฝ่ายพิธีการ งานทะเบียน และต้อนรับ มี ปมท. เป็นประธานกรรมการ นายสมคิดฯ (ผช.ปมท.) เป็นกรรมการและ</p>	<p>รอง ปมท. (ถ)/ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ ศสส.สป./ สน.สป./ กก.สป./ ทุกหน่วยงาน และ จ.กาญจนบุรี</p>								

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>เลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายสถานที่และบริการ มี ผวจ. กาญจนบุรี เป็นประธาน กรรมการ ผู้แทน ยผ., กฟผ., กปภ. เป็นกรรมการ - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ มืออิตติกรรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ผอ.สน.สป. เป็นกรรมการ - ฝ่ายจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะและของที่ระลึก มีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (นายอนุชา เสมารัตน์) เป็นประธานกรรมการ โดยไม่มีผู้แทนของ มท. เป็นกรรมการ - ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร มีแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ ผอ.ศสส.สป. เป็นกรรมการ <p>๓) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ โดยมีนายพลากรฯ เป็นประธาน ซึ่งได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดำเนินการ พร้อมกำหนดจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งต่อไป ในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘</p>	

ข้อมูล ณ วันพุธที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.
 โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓